



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๕๑,๐๕๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ ตั้งกองทุนวันเกิดหนุนการศึกษา

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่ช่วยเหลือบุคคลอื่น และเป็นสังคมที่ชอบทำบุญ ทำทาน จึงเกิดแนวคิดระดมทุนเพื่อรับบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก มศว ในระดับ การศึกษาปริญญาตรีให้มากขึ้น ด้วยการ ชักชวนบุคลากรมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว ทุกแห่ง ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ต้องการ ทำบุญเพื่อเป็นกองทุนในการสนับสนุน การศึกษา ร่วมทำบุญวันเกิดของตัวเองหรือของ บุคคลที่คุณรัก เป็นกองทุนการศึกษาให้เด็ก มศว โดยเชื่อว่าจะมีบุคคลสนใจเพราะคนเรา ส่วนใหญ่มักจะทำบุญวันเกิดและบริจาคเงินให้ กับวัด โรงพยาบาล มูลนิธิต่างๆ อยู่แล้ว แต่ ไม่ค่อยมีใครนึกถึงการทำบุญเพื่อช่วยเด็ก นัก ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษา จึงได้ จัดตั้งเป็นกองทุนวันเกิด เพื่อเปิดโอกาสการ ศึกษา และเป็นกองทุนที่คงยอดเงินต้นไว้ แต่ ให้ใช้ดอกผลจากกองทุนฯ แทน

“ตนได้ให้แนวคิดการทำงานเพื่อจัดตั้งกองทุน วันเกิดเปิดโอกาสการศึกษากับรองอธิการบดีฝ่าย บริหาร งานนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ มหาวิทยาลัย การทำงานจะร่วมกันทำงาน โดย กองคลังเป็นหน่วยรับบริจาค กองกิจการนิสิต เป็นผู้กำกับดูแลกองทุนฯ และประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนนิสิต ศิษย์เก่า ข้าราชการบำนาญ บุคคล ทั่วไป ร่วมกันบริจาคเงินเข้ากองทุน เช่นก่อนถึง วันเกิดของบุคลากร จัดทำหนังสืออวยพรวันเกิด หรือส่งอีเมล รวมทั้งเชิญชวนร่วมบริจาคเข้า กองทุนฯ อาจจะมีตัวคนพิมพ์แม่ไปได้ย เช่น

เก็บเงินวันละบาทเพื่อบริจาควันเกิด หรือเงิน 100 บาทของท่านเป็นของขวัญมีค่าของนักศึกษา อีกหลายคน กองการเจ้าหน้าที่ สนับสนุนราย ละเอียดเกี่ยวกับวันเกิด ที่อยู่ สังกัดของบุคลากร ทุกคน กองกลางจะจัดส่งหนังสือให้ถึงมือผู้รับ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนสู่สังคมทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย”

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า การระดมทุน เพื่อช่วยเหลือนิสิตให้มีทุนเรียนจนสำเร็จการศึกษา ไม่ว่าจะคณะไหน บางคนอาจจะเรียน 4 ปี หรือ 6 ปี เป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้น ถือ เป็นการให้อาาคตและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ เยาวชน สนใจสอบถามรายละเอียดการบริจาคที่ กองคลัง โทร.0-2649-5737 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 15656



